



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 5 กันยายน 2561

เรื่อง

1. ปิดจ๊อบโครงการนอนหัวด้ามะพร้าว ลดพื้นที่ระบาดลงได้...
2. 'กาแฟดงมะไฟ'มาแรงเปิดขายทั่วโลก
3. โคน 'พาราควอต' ศึกใหญ่ที่ 'ยักษ์' ขอลุย
4. รายงานพิเศษ: เปิดสถานการณ์การเงินไตรมาส 3 'สหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร...
5. คอลัมน์ ข่าวสั้น: นครศรีฯประชุมแก้ราคายาง
6. มท.จับคู่สัตว์เก็บอกรโรงเชือดไก่ 2ปีกระทบท้องถิ่น-เทศบาลสุญเงินมหาศาล
7. ผู้เลี้ยงกุ้งเมนขายหมิ่นตัน ราคาพุ่งไม่สนเข้าโครงการ-ห้องเย็นเดือดร้อนหนัก
8. ปฏิทินกิจกรรม
9. คอลัมน์ กรุงเทพมอเตอร์: ท้าเรือฝรั่งเศสพร้อมแทรกศึกหอยเชลล์
10. นำร่อง อุดรดิตต์ - พิษณุโลก / รวมพื้นที่เพาะปลูก 5,800 ไร่...
11. คอลัมน์ เวิลด์ มอเตอร์: พบอหิวาต์หมูใกล้เชียงใหม่
12. พืชท่วม39จว.เจ็งล้านไร่!สัตว์อีก2แสนตัวได้รับผลกระทบ
13. กรมตรวจฯเผยสถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ทางการเงิน...

สื่อ

ข่าวสด

ฐานเศรษฐกิจ

คม ชัด ลึก

แนวหน้า

ประชาชาติธุรกิจ

ประชาชาติธุรกิจ

ฐานเศรษฐกิจ

ผู้จัดการรายวัน360องศา

กรุงเทพธุรกิจ

สยามรัฐ

โพสต์ทูเดย์

ข่าวสด

มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

ฉบับที่ : 10143 หน้า : 7 (ล่างขวา)

หัวข้อ : ปิดจ๊อบโครงการหนอนหัวดำมะพร้าว ลดพื้นที่ระบาดลงได้...

ปิดจ๊อบโครงการหนอนหัวดำมะพร้าว ลดพื้นที่ระบาดลงได้ 103,310 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ให้การตอบรับเทคโนโลยีป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ ว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าว ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยผลการดำเนินงานในพื้นที่ 29 จังหวัด สามารถปล่อยแตนเบียนเพื่อควบคุมประชากรหนอนหัวดำต่อเนื่อง 16 ครั้ง จำนวน 267,779,800 ตัว คิดเป็น 105.99% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนกิจกรรมการฉีดสารเคมีฉีดเข้าต้นและพ่นทางใบมะพร้าว ดำเนินการจัดซื้อสาร emamectin benzoate 1.92% EC จำนวน 78,254 ลิตร สำหรับฉีดเข้าต้นมะพร้าวแก่ที่สูงมากกว่า 12 เมตร จำนวน 2,608,034 ต้น และสาร flubendamide 20% WG จำนวน 6,358 กิโลกรัม สำหรับพ่นทางใบมะพร้าวแก่ที่สูงน้อยกว่า 12 เมตร และมะพร้าวอ่อนทุกความสูง จำนวน 1,269,100 ต้น ซึ่งทุกพื้นที่ดำเนินการฉีดสารเคมีเข้าต้นและพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับมาตรการการสำรวจเฝ้าระวังและการติดตามประเมินผลโครงการ ติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว โดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดำเนินการสำรวจสถานการณ์หนอนหัวดำมะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์หนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 150 แปลง ใน 28 จังหวัด โดยดำเนินการสำรวจก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินโครงการ พบว่าการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน ทำให้พื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำลดลงจาก 109,409 ไร่ เหลือ 6,099 ไร่ ลดลงไป 103,310 ไร่ คิดเป็น 94.4% ของพื้นที่

ระบาด และไม่พบสารเคมีตกค้างในเนื้อและน้ำมะพร้าวหลังการใช้สารเคมีฉีดเข้าต้น ซึ่งวิเคราะห์โดยบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศ อีกทั้งเกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวให้ความสำคัญและตื่นตัวในการจัดการศัตรูมะพร้าวมากขึ้น เนื่องจากการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวส่งผลกระทบต่อรายได้ของตนเอง และการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน ทำให้ผลผลิตมะพร้าวมีปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้รายได้ในครัวเรือนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ เกษตรกรมีรายได้จากการรับจ้างฉีด/พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และเกิดการจ้างงานภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนถึง 128 ล้านบาท รวมถึงเกิดการขยายผลการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสานและเกิดการถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวอย่างถูกต้องโดยเกษตรกรผ่านทางเกษตรกร ทั้งนี้ จากการประเมินผลโครงการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า เกษตรกรกว่า 87% ยอมรับเทคโนโลยีการจัดการหนอนหัวดำวิธีผสมผสาน และมีความพึงพอใจระดับมากต่อภาพรวมของโครงการ โดยเห็นว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ทำให้ลดค่าใช้จ่าย หรือลดต้นทุนของเกษตรกร ลดความเสียหายของต้นมะพร้าว รวมทั้งได้รับความรู้ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) หลากหลายวิธี

'กาแฟดงมะไฟ' มาแรงเปิดขายทั่วโลก

กาแฟดงมะไฟ ผลผลิตแปลงใหญ่จากที่ราบสูงโคราช ติด 1 ใน 20 สินค้าแปลงใหญ่มาแรงสุด เปิดตลาดส่งขายทั่วโลก เผยได้รับรองสินค้า GI สร้างรายได้แก่เกษตรกรร้อยละหลายสิบล้านบาท

นายวิบูลย์ ไชยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 นครราชสีมาเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรรวมตัวกัน สร้างความเข้มแข็ง มีอำนาจในการต่อรองทางการตลาด แก้ปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีพืชเกษตรที่ส่งเสริมให้เป็นเกษตรแปลงใหญ่ รวมกว่า 20 ชนิด สินค้า ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ผัก ผลไม้ อย่างพาราโค กระบือ และกาแฟ เป็นต้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมากกว่า 2.4 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยมีการขยายพื้นที่เกษตรแปลง

ใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสินค้าแปลงใหญ่ที่โดดเด่นและเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรงตอนนี้คือ กาแฟดงมะไฟ อำเภอสูงเนิน เนื่องจากเป็นกาแฟที่มีความพิเศษเฉพาะตัวและได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว เป็นแหล่งผลิตกาแฟพรีเมียมของไทยอีกแห่งหนึ่ง โดยเกษตรแปลงใหญ่กาแฟดงมะไฟมีเกษตรกร 2 กลุ่มหลัก ที่ดำเนินการภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมพื้นที่ประมาณ 450 ไร่ สร้างรายได้ต่อปีหลายสิบล้านบาท

ด้านนายนิพนธ์ สือพงศ์พัฒนา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟโคราช ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจฯ มีพื้นที่ปลูกกาแฟอยู่ประมาณ 140 ไร่ ส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ กาแฟดงมะไฟ เป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า ปลูกร่วมกับพืชน้ำไม้เบญจพรรณ ป่าต้นน้ำตามธรรมชาติ ที่ระดับความสูง 400-



700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง บนเทือกเขาบ้านดงมะไฟ ดินแดนแห่งอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) โดยเน้นการปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมี(Organic) 100% เนื่องจาก

พื้นที่ปลูกกาแฟดงมะไฟ เป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อไม่ให้เกิดการปล่อยสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ เกษตรกรจึงเน้นวิธีการปลูกเป็นพิเศษต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย

“จุดเด่นของกาแฟดงมะไฟ คือ มีกาแฟอินต้าเพียงแต่ 1% เท่านั้น เนื่องจากแหล่งปลูกของเราสูงกว่าระดับน้ำทะเลน้อย จึงมีค่ากาแฟอินต้า แต่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ มีรสชาติ ความกลมกล่อม กลิ่นหอมชวนใจ การันตีได้ว่าไม่แพ้กาแฟที่อื่นแน่นอนโดยกลุ่มวิสาหกิจฯ ทำเกษตรแบบครบวงจร เริ่มจากการเป็นแหล่งปลูก เก็บเกี่ยวแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ มีครบในแหล่งเดียวกันสามารถนำผลผลิตของเกษตรกรส่งตรงไปถึงมือผู้บริโภค และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ”

นายนิพนธ์ กล่าวต่อไปว่า กาแฟดงมะไฟ เป็นกาแฟทางเลือกใหม่ สามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และทำให้ชาวบ้านที่นี่อาศัยทำกินอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชเศรษฐกิจควบคู่กับการปลูกป่าในพื้นที่ โดยไม่ทำลายป่าไม้ และอนาคตจะมีผลผลิตมะคาเดเมียนี้ท์ ของกลุ่มวิสาหกิจฯ ออกมาจำหน่ายด้วย ■

โคน 'พาราควอต'

ศึกใหญ่ที่ 'ยักษ์' ขอลุย

โคน 'พาราควอต' ศึกใหญ่ที่ 'ยักษ์' ขอลุย

เรื่องของ พาราควอต ว่าด้วยความขัดแย้งเชิงนโยบายอันมีผลประโยชน์ทางธุรกิจกับคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นเดิมพัน จำต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งที่กระบวนการน่าจะจบลงตั้งแต่ 2-3 เดือนที่แล้ว หลังจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติให้ห้ามใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต มาจำหน่าย และใช้ในแปลงเกษตรกรรมต่อไปได้

ความเคียดแค้นระหว่างสรรพคุณกับพิษสงของพาราควอต กับสารเคมีชื่อเรียกยากอีก 2 ตัวนั้น อธิบายเพียงสังเขป ไม่จำเป็นต้องสาธยายมาก

ด้านสรรพคุณสารทั้ง 3 ชนิดได้รับการยกย่องว่ามีประสิทธิภาพทำลายล้างสูงสามารถฆ่าหญ้าและศัตรูพืชได้ผลรวดเร็วทันใจ จนได้ชื่อว่าเป็ยยาสามัญประจำฟาร์มมานานหลายสิบปี จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เกษตรกรขาดไม่ได้..! เพราะปัจจุบันยังไม่มีการคิดค้นสารกำจัดวัชพืชที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงสารเคมีเหล่านี้ได้ นี่จึงเป็นเหตุผลของฝ่ายสนับสนุน

แต่ฝ่ายคัดค้านไม่เห็นด้วยและแย้งว่าพาราควอตกับพวกเป็นสารอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ทุกชนิด

ข้อมูลทางการแพทย์เผยถึงผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรที่คลุกคลีกับสารกำจัดวัชพืชทั้ง 3 ชนิดนี้ว่า เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง หลังจากสารพิษเข้าไปสะสมในร่างกายในปริมาณที่พอเหมาะ ดับ ไต และระบบทางเดินหายใจของพวกเขาจะถูกทำลาย จนเผยให้เห็นอาการเจ็บป่วยและเป็นโรคร้ายถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด

พาร์กินสันก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีต้นเหตุมาจากกรรรับสารพิษจากพาราควอต



วิวัฒน์ ศัลยกำธร

เป็นระยะเวลาาน เกษตรกรรวมทั้งผู้บริโภคที่สัมผัสสารทั้ง 3 ชนิด เป็นประจำมีโอกาสเป็นโรครุนแรงกว่าคนทั่วไปถึง 2.5 เท่า

ข้อมูลจากงานวิจัยเหล่านี้นำไปสู่กระแสต่อต้านพาราควอตกับสารกำจัดวัชพืชอีก 2 ชนิดทั่วโลก ปัจจุบันรัฐบาลอย่างน้อย 53 ประเทศ สั่งห้ามใช้เด็ดขาด รวมถึงประเทศผู้ผลิตด้วย

แต่ที่ประเทศไทยความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของประชากรดูเหมือนจะถูกจัดลำดับความสำคัญรองจากมูลค่าทางธุรกิจ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต ยังคงได้รับการสนับสนุนให้นำเข้ามาจำหน่ายต่อไปได้ด้วยมูลค่าทางการค้าสูงนับพันล้านบาทต่อปี

“ที่สิ่งไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีเหล่านี้เพราะข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังไม่เพียงพอ”

“ส่วนเรื่องสารทดแทนพาราควอตนั้น เรื่องนี้พบว่าสารทดแทนยังมีราคาแพงอยู่และกำจัดศัตรูพืชได้บางชนิดไม่ครอบคลุมศัตรูพืชทั้งหมดในวงกว้าง

เหมือนพาราควอต”

นี่คือเหตุผลสั้นๆ ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณยกเลิกและจำกัดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ที่แสดงต่อสื่อมวลชนหลังการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งสวนทางกับมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งนักวิชาการ ที่มีมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 2 ชนิด คือ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งถูกกำหนดเป็นวัตถุอันตรายและจำกัดการใช้สารไกลโฟเสตอย่างเข้มงวด

แน่นอนว่าเมื่อชะตากรรมของเกษตรกรและผู้บริโภคทั้งประเทศถูกชี้ขาดออกมาแบบนี้ เครื่องขายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรงจากภาคประชาชน 686 องค์กร ย่อมมีอาจนั่งดูตาย เดินหมกเขียนข้อเรียกร้องต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 5 กันยายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6107

หน้า: 3(ล่าง), 15

Col.Inch: 93.60

Ad Value: 205,920

PRValue (x3): 617,760

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: โคน 'พาราควอต' ศึกใหญ่ที่ 'ยักษ์' ขอลุย

โชนา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ขอให้มีคำสั่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายทบทวนมติและพิจารณายกเลิก พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ในเดือน ธันวาคม 2562 ตามกรอบเวลาที่กระทรวง สาธารณสุขได้เสนอไว้ โดยกระบวนการ พิจารณาข้อมูลและลงมติต้องไม่มีผู้มีส่วนได้ เสียเข้าร่วม

การเคลื่อนไหวของเครือข่ายภาค ประชาชนครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนายกรัฐมนตรี โดยการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาพิจารณาใหม่ให้เสร็จภายใน 60 วัน

ขณะที่ กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับปากว่า กระทรวงเกษตรฯ จะเป็นเจ้าภาพในการนำเสนอข้อมูลสำหรับใช้ในการ พิจารณาครั้งใหม่พร้อมกันนั้นก็ได้แต่งตั้ง วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับหน้าเสื่อ เป็นประธานคณะทำงานศึกษาและเผยแพร่ การใช้วิธีเกษตรอินทรีย์เพื่อทำการเกษตร อย่างปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งต่อมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้แสดงท่าทีอย่าง ชัดเจนต่อการสนับสนุนให้เกษตรกรเลิกการใช้ พาราควอตกำจัดวัชพืชทั้ง 3 ชนิดนี้

“จุดยืนของผมไม่มีคำว่าลุด หรือ ควบคุมการใช้ ต้องเลิกใช้เท่านั้น”

วิวัฒน์ หรือในอีกบทบาทหนึ่งเขาคือ **“อาจารย์ยักษ์”** ของชาวเกษตรอินทรีย์ แห่ง ศูนย์ศึกษาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ไร่ อ่างน้ำจืดชัยภูมิเมื่อครั้งร่วมประชุมคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร อินทรีย์แห่งชาติ 27 สิงหาคม 2561 และ ยิ่งคมชัดมากขึ้นในคราวที่เป็นประธานเปิด งานมหกรรมสมุนไพรและอาหารครั้งที่ 3 “กินเปลี่ยนวิถี กินอย่างมั่นใจ” เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ที่ เมืองทองธานี ใน 2 วันถัดมา ซึ่งคราวนี้เขายังบอกถึงสาเหตุที่ทำให้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ไม่ถูกแบน หรือห้ามใช้ว่ามาจากอะไร

“ผมเห็นว่าอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ข้อมูลที่บิดเบือนแก่คณะกรรมการวัตถุ

อันตราย ไม่เสนอข้อมูลผลกระทบของสาร เหล่านี้ทำให้คณะกรรมการจึงมีมติไม่แบน 3 สารพิษ”

กระนั้นเขาไม่ได้ลงลึกว่าข้อมูลที่ เข้าใจว่าเป็นการเอียงข้างนั้นรายละเอียด เป็นอย่างไร แต่ก็ย้ำว่าหลังจากนี้เขาจะเป็น ผู้ส่งข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งจะได้จากคณะกรรมการเฉพาะกิจที่มี **ธีระ วงษ์เจริญ** ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการเกษตร เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา อาจารย์ ภาควิชาประสาทวิทยา และผู้อำนวยการ ศูนย์โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ คณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะทำงานที่เขาตั้งขึ้นมาช่วยศึกษา เรื่องสารพิษ และหาข้อมูลอย่างรอบด้าน ภายใน 30 วัน ให้คณะกรรมการศึกษา ผลกระทบ 3 สารพิษที่มี **สุพันธ์ ตันย วรธนะ** รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น ประธานด้วยตนเอง

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 3

“ผมจะจิกไม่เลิก ต้องสู้ให้แบนให้ได้ ไม่ใช่แค่จำกัดการใช้ ต้องห้ามใช้ทันที ผมจะใช้ความรู้เป็นพลังร่วมกับเกษตรกร ที่จะต่อต้านสารพิษที่ใช้ในการเกษตร ส่งผลคนไทยเจ็บป่วยมากขึ้น ส่วนข้อมูล ของกรมวิชาการเกษตร จะทำข้อมูล อย่างไม่รู้ก็ทำไป เรามีข้อมูลของเรา ผม มีอำนาจในมือ เพราะเป็นประธานคณะ กรรมการเกษตรกรรมยั่งยืน มีอำนาจ บังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน มาตรา 13 และ 15”

ขณะที่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เสริมว่า คลุกคลีอยู่กับเกษตรกรที่เจ็บป่วยจากสาร เคมีมากกว่า 40 ปี เห็นคนไข้ต้องถูกตัด แขนตัดขาตามับไม่ถ้วน แต่กระทรวง เกษตรฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม กลับบอกว่าสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ไม่ อันตราย และยังสนับสนุนให้ใช้ต่อไป ข้อมูลของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ยิ่งพบ

ว่า ผลข้างเคียงจากพิษร้ายของสารเคมี ที่พวกเขา กำลังเร่งรวบรวมอยู่ยังทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศสภาพได้อย่าง ไม่น่าเชื่อ

เขาบอกว่าขณะนี้ มีปรากฏการณ์คน ไทยมี 8 เพศสภาพ เพราะการเหนี่ยวนำ ของสารไปสู่อะไรบางอย่างไปปิดกั้นการพัฒนา ใน จุดที่ควรพัฒนาความเป็นชายเป็นหญิง จะพบว่าผู้ชายมาอยู่กับบอบบางมากขึ้น ทุกวัน รวมทั้งเด็ก ๆ มีปัญหาหัวใจต่ำลง คนป่วยล้มโรงพยาบาล

“ผมยืนยันว่าอันตรายมาก ต้องเลิก โดยเร็ว ไม่ใช่แค่ลดหรือควบคุมการใช้”

ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้อ โรค อุตอุบัติใหม่ ย้ำถึงพิษสงของพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต ที่ก่อให้เกิดโรครอบอุบัติใหม่มากมายและจำเป็นอย่ง หนึ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งปกป้องประชาชน จากภัยร้ายเหล่านี้โดยเร็ว

เปิดสถานการณ์การเงินไตรมาส 3 'สหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร'รวมรายได้0.36ล้านล้าน



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยแนวโน้มสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2561 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้ทั้งสิ้น 0.36 ล้านล้านบาท โดยสหกรณ์ นอกภาคการเกษตรมีรายได้สูงสุด 0.18 ล้านล้านบาท

นายโอกาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยถึง สถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) ว่า สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 11,377 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ภาคการเกษตร (เกษตร ประมง นิคม) 3,988 แห่ง สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดิตยูเนียน) 3,242 แห่ง และ กลุ่มเกษตรกร 4,147 แห่ง มีสมาชิกทั้งสิ้น 12.71 ล้านคน โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรมีสมาชิกสูงสุด 6.83 ล้านคน รองลงมาเป็นสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 5.35 ล้านคน และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรสมาชิก 0.53 ล้านคน

ทุนดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น 3.16 ล้านล้านบาท ขยายตัวจากไตรมาสที่ 2/2561 เล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 0.82 ส่วนใหญ่เป็นทุนดำเนินงานของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 2.87 ล้านล้านบาท ส่วนสหกรณ์ภาคการเกษตร 0.28 ล้านล้านบาท และทุนดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 4.48 พันล้านบาท มีการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีมูลค่า 2.27 ล้านล้านบาท โดยธุรกิจสินเชื่อสูงสุด 1.31 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 57.84 รองลงมาเป็นธุรกิจรับฝากเงิน 0.79 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 34.74 ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ 9.87 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 4.35 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 6.61 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 2.91 และธุรกิจให้บริการ 3.63 พันล้านบาท หรือร้อยละ 0.16 พบว่าสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีมูลค่าธุรกิจสูงสุด 1.94 ล้านล้านบาท ส่วนสหกรณ์ภาคการเกษตรมูลค่าธุรกิจ 0.32 ล้านล้านบาท และกลุ่มเกษตรกรมูลค่าธุรกิจ 7.77 พันล้านบาท

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้ทั้งสิ้น 0.36 ล้านล้านบาท โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีรายได้สูงสุด 0.18 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 49.58 ของรายได้รวมทั้งสิ้น การดำเนินงานมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 0.27 ล้านล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 9.18 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 25.70 ของรายได้ทั้งสิ้น กำไรสุทธิขยายตัวจากไตรมาสที่ 2/2561 เล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 0.33 โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรทำกำไรสุทธิสูงสุด 8.78 หมื่นล้านบาท

การบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ และธุรกิจให้บริการ สามารถดำเนินธุรกิจสร้างมูลค่าทั้งสิ้น 2.27 ล้านล้านบาท มีรายละเอียดแต่ละธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจสินเชื่อ ขยายตัวร้อยละ 1.39 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 มีการดำเนินธุรกิจสินเชื่อมูลค่าทั้งสิ้น 1.31 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 57.84 ของมูลค่าธุรกิจ โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมี



มูลค่าธุรกิจสินเชื่อสูงสุด 1.21 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.20 ของมูลค่าธุรกิจสินเชื่อ สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรร้อยละ 7.63 และกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 0.17

ธุรกิจรับฝากเงิน หดตัวร้อยละ 2.97 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 มีการดำเนินธุรกิจรับฝากเงินมูลค่าทั้งสิ้น 0.79 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 34.74 ของมูลค่าธุรกิจรวม โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีธุรกิจรับฝากเงินมูลค่าสูงสุด 0.71 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 90.14 ของมูลค่าธุรกิจรับฝากเงิน สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรร้อยละ 9.83 และกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 0.03 ส่วนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย หดตัวเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 0.42 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 มีการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายมูลค่าทั้งสิ้น 6.61 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 2.91 ของมูลค่าธุรกิจ โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรมีธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายมูลค่าสูงสุด 5.64 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 85.37 ของมูลค่าจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สำหรับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรร้อยละ 13.25 และกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 1.38

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ หดตัวร้อยละ 2.87 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 มีการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าทั้งสิ้น 9.87 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 4.35 ของมูลค่าธุรกิจ โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรมีการรวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสุด 8.62 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 87.36 ของมูลค่ารวบรวมและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ สำหรับสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ร้อยละ 8.24 และกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 4.40

ธุรกิจให้บริการ หดตัวเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 0.51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 5 กันยายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13647

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 66.16

Ad Value: 59,544

PRValue (x3): 178,632

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เปิดสถานการณ์การเงินไตรมาส 3 'สหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร'รวม...



โอกาส ทองยงค์

มีการดำเนินธุรกิจให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปมูลค่า 3.63 พันล้านบาท หรือร้อยละ 0.16 ของมูลค่าธุรกิจ โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรมีธุรกิจให้บริการมีมูลค่าสูงสุด 2.39 พันล้านบาท หรือร้อยละ 65.80 ของมูลค่าธุรกิจให้บริการ สำหรับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรร้อยละ 33.63 และกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 0.57

“สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดำเนินธุรกิจมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากภัยธรรมชาติ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และราคาพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคสหกรณ์ไทยในด้านการลงทุน การออม การบริโภค และการการผ่อนชำระหนี้ของสมาชิก จึงเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังทางการเงิน โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรควรพิจารณาหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายจัดหาตลาดกลาง และมีระบบเตือนภัยทางการเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทางการเงิน ตลอดจนการวางแผนและบริหารธุรกิจให้เติบโตสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งทางการเงิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

ข่าวสั้น

นครศรีฯประชุมแก้ราคายาง

นายประทีป สุขสนาน รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากปัญหาการค้ายางที่ผิดปกติจากสาเหตุหลายด้าน ทำให้ราคายางแผ่นรมควันเกือบ 52 บาท น้ำยางสดเกือบ 50 บาท ปัจจุบันอยู่ที่ 42-43 บาท และ 38-39 บาท ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการบริหารงานของผู้บริหาร ทางเครือข่ายภาคใต้จึงได้มาประชุมสรุปปัญหาที่วิกฤตทั้งหมด เพื่อนำเสนอไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยได้ยื่นหนังสือให้ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยที่จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 หลังจากนั้นจะยื่นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากยังไม่ได้รับการแก้ไขจะขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีและกยท. โดยคร่าว ๆ จะนำไปเขียนสรุปเพื่อส่งต่อประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือนายกรัฐมนตรีต่อตามลำดับ

มท.จับคู่สัตว์เก็บอาหารโรงเชือดไก่ 2ปีกระทบท้องถิ่น-เทศบาลสุญเงินมหาศาล



เก็บอาหาร - กรมปศุสัตว์ได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ออกกฎกระทรวงหรือกฎหมายลูกมาให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะประเด็นการจัดเก็บอาหาร และค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ ทั้งหมู โค ไก่ เป็ด ห่าน เป็นต้น

มหาตไทยส่งหนังสือด่วนจักรมปศุสัตว์ ทวงถามเหตุผล 3 รอบไม่คลอດ “กฎกระทรวง” เก็บอาหาร-ค่าธรรมเนียมการเชือดไก่-หมู ทั้งที่กฎหมายใหม่ประกาศใช้มาครบ 2 ปีแล้ว ส่งผลกระทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลสุญรายได้จำนวนมาก ไม่มีเงินบำรุงท้องถิ่น

แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สท.) ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือส่งไปยังอธิบดีกรมปศุสัตว์ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทวงถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์

เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 หรือเป็นเวลาประมาณ 2 ปีมาแล้ว ซึ่งตามขั้นตอนปฏิบัติการกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จะต้องร่วมกันในการยกร่างกฎกระทรวงหรือกฎหมายลูก 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมสุญเสียรายได้ไปจำนวนมาก

ทั้งนี้ หนังสือทวงถามดังกล่าวถือเป็นฉบับที่ 3 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำเรื่องสอบถามไปยังกรมปศุสัตว์ สำหรับร่างกฎกระทรวงวิธีปฏิบัติที่ต้องออก ประกอบด้วย 1.เรื่องประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการชำระอาหารการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอาหารการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ 2.ร่างแบบคำขอชำระค่าอาหารฆ่าสัตว์ และ 3.ร่างแบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน โดยเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน ทางกรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เคยร่วมกันร่างกฎกระทรวงไว้

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 6 - อาทิตย์ 9 กันยายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5077

หน้า: 22(บนขวา), 23

Col.Inch: 118.61

Ad Value: 160,123.50

PRValue (x3): 480,370.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: มท.จับคู่สัตว์เกือบอาคารโรงเชือดไก่ 2ปีกระทบท้องถิ่น-เทศบาลสุญญเงินมหาศาล

แต่ยังไม่ได้เสนอเข้า ครม. เพราะยังมีความเห็นบางอย่างไม่สอดคล้องกัน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่าควรกำหนดอัตราเต็มเพดานอาคาร 20 สตางค์ และค่าธรรมเนียมขั้นสูงตามที่กำหนดในบทเฉพาะกาล เพราะหากในอนาคตรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยากปรับลดลง และจะได้ไม่ต่ำเกินไป ขณะที่กรมปศุสัตว์ต้องการกำหนดเพดานอัตราอาคารขั้นต่ำเพียง 10 สตางค์

“คนโยนมาว่า การจัดเก็บอาคารเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทย และความล่าช้าตกอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในความเป็นจริง การออกร่างกฎกระทรวงต้องทำงานร่วมกัน เราก็พยายามทวงถามทางกรมปศุสัตว์ไปหลายครั้ง เพราะตามปกติธรรมเนียมปฏิบัติของราชการกฎหมายลูกหรือกฎกระทรวงควรต้องออกภายใน 1 ปีหลัง พ.ร.บ.ประกาศใช้บังคับ ถ้าออกกฎหมายลูกไม่ทันตามกำหนดจะต้องทำเรื่องชี้แจงไปยัง ครม. แต่ตอนนี้กรมปศุสัตว์ยังไม่มีการชี้แจงใด ๆ” แหล่งข่าวกล่าวและว่า

ทุกวันนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลต่าง ๆ ได้จัดเก็บค่าอาคารและค่าธรรมเนียมต้องยึดปฏิบัติตามกฎกระทรวงเดิม ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ยังไม่สามารถจัดเก็บตามอัตราที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ได้ และในกฎกระทรวงฉบับเดิมกำหนดให้จัดเก็บอาคารการฆ่าสัตว์ เฉพาะโรงฆ่าสุกรและโค ยกเว้นการจัดเก็บอาคารในการฆ่าสัตว์ปีก เช่น

ไก่ เป็ด ห่าน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการฆ่าไก่เพื่อส่งออกและบริโภคภายในประเทศประมาณ 1,500 ล้านตัวต่อปี แบ่งเป็นการส่งออกเนื้อไก่ไปต่างประเทศเฉลี่ยปีละ 7-8 แสนตันต่อปี มูลค่าเกือบแสนล้านบาท หากมีการจัดเก็บอาคารในการฆ่าสัตว์ปีกได้จะทำให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้จำนวนมากไปพัฒนาท้องถิ่น แต่ที่ผ่านมาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีรายได้เข้ามาสำหรับกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2535 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 กำหนดให้เรียกเก็บอาคารการฆ่าโค 12 บาท/ตัว กระบือ 15 บาท/ตัว สุกร 10 บาท/ตัว แพะหรือแกะ 4 บาท/ตัว ไก่ เป็ด หรือห่าน 10 สตางค์/ตัว แต่ให้ยกเว้นอาคารการฆ่าสุกร ไก่ เป็ด หรือห่าน เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึงการฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของส่วนราชการท้องถิ่น หรือหน่วยราชการอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ยกเว้นเฉพาะอาคารการฆ่าสัตว์ ขณะที่ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2559 ในบทเฉพาะกาล ได้ปรับอัตราอาคารและค่าธรรมเนียมขึ้น เป็นโค 20 บาท/ตัว กระบือ 25 บาท/ตัว สุกรหรือนกกกระจอก 15 บาท/ตัว แพะหรือแกะ 10 บาท/ตัว ไก่ เป็ด หรือห่าน 20 สตางค์ต่อตัว และยังไม่ได้มีการออกกฎกระทรวงมาดำเนินการปฏิบัติ

อนึ่ง ก่อนหน้าที่ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2559 จะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย ได้มีการปรับอัตรา

การจัดเก็บอาคารและค่าธรรมเนียมการเชือดไก่จาก 10 สตางค์ ปรับขึ้นเป็น 2 บาท/ตัว พร้อมเก็บค่าธรรมเนียมอีก 2 บาท รวมเป็น 4 บาท ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ 9 สมาคม ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วยสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก สมาคมสัตว์บาลแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยได้รวมตัวกันยื่นหนังสือขอให้มีการทบทวนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2559 คัดค้านการเก็บอาคารการฆ่า และค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อไก่ เป็ด ห่าน ในเดือนมิถุนายน 2559 โดยให้เหตุผลว่า ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการผลิต ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง ทำให้มีการปรับลดอาคารและค่าธรรมเนียมลงเหลือเพียง 20 สตางค์ และในช่วงนั้นมีข่าวว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการปศุสัตว์พยายามเจรจาให้มีการยกเว้นอาคารเหมือนในอดีตอีก จะส่งผลกระทบต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีรายได้เข้ามา

ผู้เลี้ยงกุ้งمينขายหมื่นตัน

>> ราคาพุ่งไม่สนเข้าโครงการ-ห้องเย็นเดือดร้อนหนัก

ผู้เลี้ยงกุ้งหน้าใส ราคาพุ่งต่อเนื่อง เมินขายเข้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคา 1 หมื่นตัน ซึ่ผลพวงผลผลิตมีน้อย บริโภคในประเทศเพิ่ม ดินน้ำเข้าพุ่ง 100% ข้างห้องเย็นเดือดร้อนหนักขาดแคลนวัตถุดิบ จักรมประมงเร่งออกหลักเกณฑ์นำเข้ากุ้งอินเดีย 5 หมื่นตัน

นายบรรจง นิสกวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้ราคากุ้งที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ มีปัจจัยจากผลผลิตกุ้งในประเทศต่อเดือนมีไม่มาก คาดปีนี้ไทยจะมีผลผลิตกุ้งระหว่าง 2.9-3 แสนตัน (จากปีที่แล้วมีผลผลิตประมาณ 3 แสนตัน และปีนี้ตั้งเป้าผลผลิต 3.3 แสนตัน) ขณะที่ความต้องการบริโภคกุ้งในประเทศมีเพิ่มขึ้นมาก อีกด้านหนึ่งมีผู้ประกอบการจากจีนมาสั่งซื้อกุ้งสดและกุ้งต้มแช่แข็งจากไทยเพื่อไปบริโภคในจีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเวลานี้จีนได้ลดการเลี้ยงกุ้งในประเทศ เพื่อนำที่ดินไปพัฒนาด้านอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า คาดในปีนี้นจีนจะนำเข้ากุ้งจากไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นกว่า 100%

ขณะที่ผลพวงราคากุ้งที่

ดีดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรไม่สนใจนำกุ้งที่ผลิตได้ไปขายให้กับโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมปี 2561 ที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (กลุ่มห้องเย็น) จะรับซื้อกุ้งในราคานำตลาดจากเกษตรกรที่จับคู่กับโรงงานเป้าหมาย 1 หมื่นตัน (ระยะเวลาซื้อขายตามโครงการระหว่าง 25 พ.ค.-23 ก.ค. 61) แต่จากราคาตลาดข้างนอกที่ดีกว่าขายให้กับโครงการ ส่งผลให้เกษตรกรไม่สนใจนำกุ้งไปขายให้กับโครงการ ที่มีเงื่อนไขกุ้งที่จะขายให้ต้องได้ขนาดหรือไซส์ตามที่ห้องเย็นกำหนดด้วย

“ช่วงต้นปีราคากุ้งตกต่ำ แต่พอเริ่มโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งฯ ราคากลับดีขึ้น ช่วงแรกเกษตรกรก็ขายให้กับห้องเย็นบ้าง แต่พอราคาตลาดข้างนอกดีกว่าก็มีทางเลือกไม่ขายให้กับโครงการ ซึ่งจากโครงการ



ที่ปิดไปแล้วมีเกษตรกรนำกุ้งมาขายให้เพียงหลักร้อยตัน อย่างไรก็ตามก็ดีที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหากหลังจากนี้ราคากุ้งกลับมามากขึ้นอีกก็ให้ทำโครงการนี้ต่อ”

จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวถึงราคากุ้งในโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมปี 2561 ตัวอย่างกุ้งขนาด 40, 50, 60 ตัวต่อกิโลกรัม (กก.) ราคารับซื้อหน้าฟาร์มอยู่ที่ 170, 160 และ 145 บาท/กก.ตามลำดับ (ดูกราฟประกอบ) ซึ่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 3 ก.ย. 61) กุ้งไซส์ข้างต้นราคา

ซื้อที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร อยู่ที่ 175, 170 และ 155 บาท/กก. หรือราคาต่างกัน 5-10 บาท/กก. จากราคากุ้งที่ดีทำให้เวลานี้เกษตรกรได้ลงเลี้ยงเพิ่มจำนวนมาก โดยเฉพาะในภาคใต้ตอนบน และฝั่งอันดามัน คาดจะทำให้ผลผลิตกุ้งช่วง 4 เดือนนับจากนี้จะมีเพิ่มขึ้น ขณะนี้ขนาดตะวันออกเมื่อเข้าช่วงหน้าหนาว (พ.ย.-ธ.ค.) จะเลี้ยงกุ้งลดลงเพราะมีความเสี่ยงเรื่องโรคตัวแดงดวงขาว

ด้านแหล่งข่าวจากห้องเย็นกล่าวว่า จากผลผลิตกุ้งในประเทศที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของห้องเย็นเพื่อแปรรูป

ส่งออก ขอให้ทางกรมประมง
ได้เร่งพิจารณา และออกหลัก
เกณฑ์ ขั้นตอน การรับรอง
การนำเข้ากุ้งจากอินเดียที่ทาง
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง
ไทยเคยขอไว้ที่ 5 หมื่นตัน
เมื่อช่วงต้นปี โดยเร่งด่วน
เพราะจากความกังวลของ
เกษตรกรที่เกรงจะนำโรค
กล้ามเนื้อตายจากการติด
เชื้อ (IMNV) เข้ามาระบาด
ทำให้ยังไม่สามารถนำเข้ากุ้ง
จากอินเดียเข้ามาได้จนถึง
ณ เวลานี้

“การขาดแคลนกุ้ง
และกุ้งในประเทศก็มีราคา
แพง แอ้งซื้อก็ยาก ส่วนนำ
เข้าก็ยังติดปัญหา ส่งออกก็
มีการแข่งขันสูงอีก ธุรกิจ
ห้องเย็นนี้ไม่สดใส(ปีที่แล้ว
ไทยส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่
แข็งและแปรรูป ปริมาณ
2.04 แสนตันเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 9.2% มูลค่า 6.85 หมื่น
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.3% ส่วน
ช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ส่งออก
แล้ว 7.91 หมื่นตัน มูลค่า
2.49 หมื่นล้านบาท ลดลง
17% และ 13% ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน) ดังนั้นจึงขอให้
ทุกฝ่ายเห็นใจด้วย ■

ปฏิทินกิจกรรม

เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิปไตยกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว แกลงข่าวจัดงาน “มหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ย.61 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อแสดงสินค้านวัตกรรมฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศกว่า 200 ร้านที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ.กรุงเกษม



สหกรณ์ และนางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ล้อมในพีซี ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร



จ.อุทัยธานี ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี Road Show @Uthai Thani แอ่งเล็ก... เช็กอิน ภายในงานชมนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยวชื่อดังของอุทัยธานี 35 หมู่บ้าน และผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก



Stamford Networking Night เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ด้านวิชาการและด้านธุรกิจรวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายในการฝึกงานและสมัครงาน ที่โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

มร.ทิม บิวโลว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือมหาวิทยาลัยนานาชาติออร์โธ ประเทศไทย และเวียดนาม และ ดร.แอนดรูว์ สกาวน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแอสตมฟอร์ด จัดงาน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ยกมาให้ชิม ชิม ซอป แปะ แซร์กว่า 40 บูท และที่สำคัญ พลาดไม่ได้กับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง อาทิ หญิง ชิติกานต์, แมงปอ ชลธิชา และ ตรี ชัยณรงค์ เข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 เวลา 09.00-20.00 น. ลานสุพรรณภิเษก ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

กฤษฎา บุญราช รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ที่สุดของงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รมช.ว่าการทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร,ร.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและ



ศ.ดร.สกันธ์ วรรณวิวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ครั้ง



แรกในประเทศไทยจำนวน 579 ร้าน ใน 3 ประเภทคือ Thai SELECT PREMIUM, Thai SELECT, Thai SELECT UNIQUE เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นให้เกิดการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในส่วนของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีมูลนิธิอิติตีชัย อธิปไตยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะทูตานุทูต จาก 11 ประเทศ ให้เกียรติร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ .



ท้าเรือฝรั่งเศสพร้อมแทรกศึกหอยเชลล์

ปารีส - นายสติเฟน ทราเวิร์ต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ฝรั่งเศส แถลงวานนี้ (4 ก.ย.) ว่า กองทัพเรือพร้อมเข้าแทรกแซง หากเรือประมงอังกฤษและฝรั่งเศสปะทะกันอีก เพื่อแย่งชิงเข้าพื้นที่ หอยเชลล์อุดมสมบูรณ์ในน่านน้ำสากลกลางช่องแคบอังกฤษ หลังจาก เขาได้หารือกับรัฐมนตรีเกษตรอังกฤษแล้ว และทั้งสองฝ่ายมีกำหนด หารือกันในวันนี้ กรณีความขัดแย้งเรื่องการตกหอยเชลล์

หอยเชลล์เป็นสัตว์น้ำหนึ่งในไม่กี่สายพันธุ์ที่รัฐบาลแต่ละชาติควบคุม ดูแลแทนจะใช้กฎหมายของอียู ฝรั่งเศสห้ามตกหอยเชลล์ระหว่างวันที่ 15 พ.ค.-1 ต.ค. ขณะที่อังกฤษอนุญาตให้เรือประมงตกได้ทั้งปี แต่เรือ อังกฤษไม่มีสิทธิเข้าน่านน้ำฝรั่งเศสในเขต 12 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง

นำร่อง อุดรดิตถ์ - พิษณุโลก / รวมพื้นที่เพาะปลูก 5,800 ไร่ หนุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาปี

อุดรดิตถ์: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณแปลงปลูกข้าวโพดของเกษตรกรที่บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุดรดิตถ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของสหกรณ์ นำร่อง 2 จังหวัด ประกอบด้วย จ.พิษณุโลก และ จ.อุดรดิตถ์ รวมพื้นที่ 5,800 ไร่ เพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้ที่มั่นคงจากการปลูกพืชหลังนา แทนการปลูกข้าวอย่างเดียว โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผบก.ภ.จ.อุดรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

นายกฤษฎา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้ที่มั่นคงโดยปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวเป็นการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ตลาดต้องการและให้ผลตอบแทนสูงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำ ขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชทางเลือกที่ใช้น้ำน้อย แนวโน้มตลาดมีความต้องการสูง

“ที่ผ่านมารัฐบาลเอกชนเข้ามาซื้อข้าวโพดที่ชาวบ้านปลูกในปริมาณที่น้อย จึงถูกเอาเปรียบ ดังนั้นหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำจริงๆ ต้องทำสัญญาให้ชัดเจน และเป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างเกษตรกรกับบริษัทเอกชนจึงนำกลุ่มสหกรณ์มาเข้าร่วมโครงการฯ ที่สำคัญสห

กรณ์ก็ต้องซื้อสัตย์สุจริต อีกทั้งอยู่ระหว่างการหารือกันอยู่ว่าอยากให้เกษตรกรทำประกันพืชผลหากเกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วมภัยแล้ง โรคระบาด เป็นต้น สามารถได้รับเงินประกันได้ ขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะให้ไร่ละกี่บาท” นายกฤษฎา กล่าว

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบนโยบายและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 2560/61 โดยมีแผนการเตรียมพื้นที่นำร่องเพื่อให้เกษตรกรทดลองเปลี่ยนการทำนามาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สหกรณ์กว่า 5,800 ไร่ หากได้ผลดีเกษตรกรมีรายได้สูงกว่าการทำนา จะมีการส่งเสริมและขยายพื้นที่การเพาะปลูกพืชหลังนาเพิ่มขึ้นในจังหวัดอื่นทั่วประเทศ

“สำหรับการเพาะปลูกข้าวโพดในการเลี้ยงสัตว์พื้นที่ จ.พิษณุโลก มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 194 ราย พื้นที่เป้าหมายการเพาะปลูก รวม 2,800 ไร่ ครอบคลุม 7 ตำบลในเขตพื้นที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเพาะปลูกในเดือน ส.ค.-ก.ย.61 ซึ่งทางสหกรณ์ได้เตรียมแผนที่จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1 ให้แก่เกษตรกรใช้เป็นทุนในการเพาะปลูกข้าวโพด เฉลี่ยรายละ 3,000 บาท/ไร่ ส่วนในพื้นที่ จ.อุดรดิตถ์ มีสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ 206 ราย ในสังกัดสหกรณ์จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อจำกัด 2.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรพิชัย จำกัด และ 4.สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด” นายพิเชษฐ์ กล่าว

เวิลด์ มอนิเตอร์

พบอหิวาต์หมูไกล้เชียงใหม่

ปักกิ่ง - กระทรวงเกษตรจีนเปิดเผยว่า พบการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันในจีน เป็นครั้งที่ 8 ในรอบไม่ถึง 1 เดือน โดยพบในเมืองอู่ซี มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกซึ่งอยู่ห่างจากเชียงใหม่เพียง 140 กม. ทั้งนี้ ทางกรจีนได้สั่งปิดตลาดซื้อขายหมูและระงับการขนส่งหมู และผลิตภัณฑ์จากหมูในเส้นทางที่มีการติดเชื้อทั้งหมดแล้ว

พืชท่วม39จว. เจ็งล้นไร่!

สัตว์อีก2แสนตัว ได้รับผลกระทบ

กระทรวงเกษตรฯสรุป
ไร่นาเจ็งแล้วกว่า 1 ล้านไร่
ในพื้นที่ อ่านต่อหน้า 11

● พืชท่วม ต่อจากหน้า 1

39 จังหวัด จากพืชฝนถล่มหนักในรอบเกือบ 2 เดือน ระบุขณะนี้ มี 9 จังหวัดที่จมบาดาล ด้านกาญจนบุรี-ราชบุรีเดือนขาวบ้านอยู่ริมน้ำระวัง หลังเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณระบายน้ำเพิ่มขึ้น ชาวบ้านเพชรบุรีน้ำคั่งขึ้นหนังสือขี้อ่อนเพชรปล่อยน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนนครนายกฝนตกหนัก น้ำป่าทะลักท่วมพื้นที่

บ้านนาหลายจุด ที่น่านและแม่ฮ่องสอน ยังอ่วมจากพืชฝนตก ดินทลายทับบ้านเรือนเสียหายหลายหลัง

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกิดสถานการณ์อุทกภัย 9 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย, กาฬสินธุ์, อุบลราชธานี, นครพนม, บึงกาฬ, ชัยภูมิ, ลพบุรี, ปราจีนบุรี และเพชรบุรี ส่วนพื้นที่ฝาระวัง 7 จังหวัด ได้แก่ จ.นครพนม หนองคาย พัทลุง จันทบุรี ตราด พืชญโลก และกาญจนบุรี จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 21 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, เชียงใหม่, ตราด, ตาก, นครพนม, น่าน, บึงกาฬ, พะเยา, พังงา, เพชรบุรี, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ยโสธร, เลย, สกลนคร, สุราษฎร์ธานี, อำนาจเจริญ, อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด



⚠️ **จมบาดาล** - ถนนสายต่างๆ ในอ.เมืองลพบุรี รวมถึงถนนพหลโยธินช่วงรอยต่อ จ.สระบุรี เกิดฝนตกหนักติดต่อกันตลอดทั้งคืน ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาต่างๆ ไหลหลากเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง เมื่อวันที่ 4 ก.ย.

สำหรับผลกระทบด้านการเกษตรและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นช่วงภัยน้ำท่วมระหว่าง 12 ก.ค. ถึงปัจจุบัน จำนวน 39 จังหวัด แบ่งเป็นด้านพืช 32 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 155,989 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 1,087,212 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว 833,631 ไร่, พืชไร่ 101,957 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 151,624 ไร่ ด้านประมง 27 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 9,611 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บ่อปลา บ่อกุ้ง ปู หอย จำนวน 10,078 บ่อ รวมพื้นที่ 6,643 ไร่ กระชัง 900 กระชัง รวมพื้นที่ 16,414 ตร.ม.

ด้านปศุสัตว์มี 14 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 11,076 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 200,653 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 33,005 ตัว สุกร 3,346 ตัว แพะ 1,254 ตัว สัตว์ปีก 163,048 ตัว แปลงหญ้า 898 ไร่ การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 25 เครื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครพนม สกลนคร บึงกาฬ และชัยภูมิ สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ 50 เครื่อง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครพนม สกลนคร และอุบลราชธานี สนับสนุนเสบียงสัตว์ 513,400 ก.ก. อพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง 47,332 ตัว ดูแลสุขภาพสัตว์ 4,316 ตัว

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรีว่า สถานการณ์น้ำคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยลำดับ แม้น้ำในเขื่อนแก่งกระจานจะยังเกินความจุอ่างฯ แต่ยังคงเหลือพื้นที่น้ำท่วมที่อ.บ้านแหลม

สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่คือ หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3 ต.บ้านแหลม พื้นที่ 2,692 ไร่ หมู่ 9 ต.บางครก พื้นที่ 1,202 ไร่ และหมู่ 6 ต.ท่าแร่ พื้นที่ 1,464 ไร่ รวมพื้นที่น้ำท่วมในอ.บ้านแหลม 5,355 ไร่ ระดับน้ำท่วมสูง 20-50 ซม. ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร แต่ทางสัญจรยังงังใช้การได้ตามปกติ สาเหตุที่ยังคงมีน้ำท่วมในอ.บ้านแหลม เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ อีกทั้งเป็นทางออกทะเลซึ่งได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนสูง

จากกรณีมีฝนตกเหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้น้ำล้นขึ้นแก่งกระจานมาก กรมชลประทานเร่งระบายน้ำออกท้ายเขื่อนลงแม่น้ำเพชรบุรี ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ 2 ฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี โดยเฉพาะต.ท่าไม้รวกซึ่งอยู่เหนือเขื่อนเพชร เอ่อล้นฝั่งแม่น้ำ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 5 กันยายน 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10143

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 11

Col.Inch: 88.31

Ad Value: 145,711.50

PRValue (x3): 437,134.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: พืชท่วม39จว.เจ็ลล่านไร่!สัตว์อีก2แสนตัวได้รับผลกระทบ

เพชรเจ้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำถึง 12 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ทำให้กล้วย มะนาว มะม่วง มะละกอ มะม่วง และพืชล้มลุก ครอบคลุมพื้นที่ 1,245 ไร่ เกษตรได้รับผลกระทบ 210 ราย บางจุดน้ำท่วมสูงกว่า 2.5 เมตร ถนนในหมู่บ้านท่วมสัญจรไม่ได้ ชาวตำบล ทำให้ไม่รวกขอให้เขื่อนเพชรระบายน้ำเพิ่ม แต่กรมชลประทานไม่ยอมเกรงว่ามีผลกระทบต่อพื้นที่ที่ได้เขื่อนเพชร โดยวันที่ 5 ก.ย. เวลา 13.00 น. ชาวบ้านนัดรวมตัวกันไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมเพชรบุรี ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอให้เขื่อนเพชรปล่อยน้ำเพิ่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3 ก.ย. นายบรรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าฯกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯ ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอ ผู้อำนวยการอำเภอทุกอำเภอ ให้แจ้งเตือนประชาชน เนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์ จะระบายน้ำเพิ่มขึ้นวันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) วันละ 58 ล้านลบ.ม. ระหว่างวันที่ 4-10 ก.ย. และเขื่อนศรีนครินทร์จะระบายเพิ่มขึ้นวันละ 6 ล้านลบ.ม. เป็นวันละ 28 ล้านลบ.ม. ระหว่างวันที่ 7-13 ก.ย. ซึ่งอาจส่งผลให้พื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนตามแนวริมลำน้ำได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย อ.ทอแมภูมิ อ.ไทรโยค อ.เมือง อ.ท่าม่วง และอ.ท่ามะกา

ด้านนายชัชวาล จันทร ผู้ว่าฯราชบุรี ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 1 ก.ย. 2561 ถึงส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเช่นกัน สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนศรีนครินทร์ ระหว่างวันที่ 4-13 ก.ย. อ.บ้านโป่ง อ.โพธาราม อ.เมืองราชบุรี อ.ดำเนินสะดวก และอ.วัดเพลง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย และคืนโคลนถล่ม เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง พร้อมสั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อม จัดชุดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นายชัชวาลกล่าวว่า เขื่อนแม่กลองระบายน้ำลดลง ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์จะเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์อีกวันละ 5 ล้านลบ.ม. และในวันที่ 7 ก.ย. เขื่อนศรีนครินทร์ระบายเพิ่มอีกวันละ 6 ล้านลบ.ม.

เมื่อเวลา 10.00 น. กองช่างเทศบาลนคร รั้งสิต รับแจ้งมีดินไทรโยคอายุกว่า 60 ปี ล้มทับบ้านเรือนประชาชน 4 หลัง ภายในซอย รั้งสิตนครนายก 13 ซอยย่อย 3 ต.ประจักษ์ปัตย์ อ.ชัยบุรี จ.ปทุมธานี หลังจากมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวัน ตรวจสอบพบต้นไทรขนาดใหญ่ อายุกว่า 60 ปี ล้มทับบ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง คือบ้านเลขที่ 63 และ 67

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 20.00 น. ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ ต.โลกดุม อ.เมือง จ.ลพบุรี รวมกับน้ำฝนที่ตกสะสมถึง 70 ม.ม. เมื่อช่วงเช้าหลากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่หมู่ 5 หมู่ 7 ต.นิคมสร้างตนเอง ต.ท่าศาลา และต.กกโก อ.เมือง ฝนสายพหลโยธิน จากลพบุรีมุ่งหน้าสระบุรี ต้องตัดขาดอย่างหนักหลายกิโลเมตร

ส่วนที่หมู่ 5-2 ต.ป่าชะ และวัดทองช้อย บริเวณถนน ทางเข้าน้ำตกศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก มีน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณวัดทองช้อย เมื่อช่วงเวลา 05.00-06.00 น. และน้ำยังคงเอ่อท่วมอย่างต่อเนื่องเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างฉับพลัน ทหารจากโรงเรียนนายร้อย จปร. และกู้ภัยต้องรีบอพยพผู้บาดเจ็บออกจากบ้านเนื่องระดับน้ำกำลังเพิ่มสูงขึ้น

วันเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศว่า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลาง ตะวันออก และใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

อนึ่งช่วงวันที่ 7-9 ก.ย. 2561 ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะมีกำลังแรงขึ้น และมีแนวโน้มเคลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

กรมตรวจฯ เผยสถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไตรมาส 3 รวมรายได้ 0.36 ล้านล้านบาท

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยแนวโน้มสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2561 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้ทั้งสิ้น 0.36 ล้านล้านบาท โดยสหกรณ์ นอกภาคการเกษตรมีรายได้สูงสุด 0.18 ล้านล้านบาท



นายโอภาส ทองยงค์

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) ว่า สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 11,377 แห่ง ประกอบด้วยสหกรณ์ภาคการเกษตร (เกษตรประมง นิคม) 3,988 แห่ง สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดิตยูเนียน) 3,242 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 4,147 แห่ง มีสมาชิกทั้งสิ้น 12.71 ล้านคน หรือร้อยละ 19.18 ของประชากรไทยทั่วประเทศ สหกรณ์ภาคการเกษตรมีสมาชิกสูงสุด 6.83 ล้านคน รองลงมา เป็นสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 5.35 ล้านคน และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรสมาชิก 0.53 ล้านคน

ทุนดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น 3.16 ล้านล้านบาท ขยายตัวจากไตรมาสที่ 2/2561 เล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 0.82 ส่วนใหญ่เป็นทุนดำเนินงานของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 2.87 ล้านล้านบาท ส่วนสหกรณ์ภาคการเกษตร 0.28 ล้านล้านบาท และทุนดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 4.48 พันล้านบาท มีการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีมูลค่าทั้งสิ้น 2.27 ล้านล้านบาท โดยธุรกิจสินเชื่อสูงสุด 1.31 ล้าน



ล้านบาท หรือร้อยละ 57.84 รองลงมา เป็นธุรกิจรับฝากเงิน 0.79 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 34.74 ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 9.87 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 4.35 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 6.61 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 2.91 และธุรกิจให้บริการ 3.63 พันล้านบาท หรือร้อยละ 0.16 พบว่าสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีมูลค่าธุรกิจสูงสุด 1.94 ล้านล้านบาท ส่วนสหกรณ์ภาคการเกษตรมูลค่าธุรกิจ 0.32 ล้านล้านบาท และกลุ่มเกษตรกรมูลค่าธุรกิจ 7.77 พันล้านบาท

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีรายได้ทั้งสิ้น 0.36 ล้านล้านบาท โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีรายได้สูงสุด 0.18 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 49.58 ของรายได้รวมทั้งสิ้น การดำเนินงานมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 0.27 ล้านล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 9.18 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 25.70 ของรายได้ทั้งสิ้น กำไรสุทธิขยายตัวจากไตรมาสที่ 2/2561 เล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 0.33 โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรทำกำไรสุทธิสูงสุด 8.78 หมื่นล้านบาท

การบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล และธุรกิจให้บริการ สามารถดำเนินธุรกิจสร้างมูลค่าทั้งสิ้น 2.27 ล้านล้านบาท มีรายละเอียดแต่ละธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจสินเชื่อ ขยายตัวร้อยละ 1.39 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 มีการดำเนินธุรกิจสินเชื่อมูลค่าทั้งสิ้น 1.31 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 57.84 ของมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีมูลค่าธุรกิจสินเชื่อสูงสุด 1.21 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.20 ของมูลค่าธุรกิจสินเชื่อทั้งสิ้น สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรร้อยละ 7.63 และกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 0.17

ธุรกิจรับฝากเงิน หดตัวร้อยละ 2.97 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 มีการดำเนินธุรกิจรับฝากเงินมูลค่าทั้งสิ้น 0.79 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 34.74 ของมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีธุรกิจรับฝากเงินมูลค่าสูงสุด 0.71 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 90.14 ของมูลค่าธุรกิจรับฝากเงินทั้งสิ้น สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรร้อยละ 9.83 และกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 0.03 ส่วนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย หดตัวเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 0.42 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 มีการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายมูลค่าทั้งสิ้น 6.61 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 2.91 ของมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรมีธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายมูลค่าสูงสุด 5.64 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 85.37 ของมูลค่าจัดหาสินค้ามาจำหน่ายทั้งสิ้น สำหรับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรร้อยละ 13.25 และกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 1.38

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล หดตัวร้อยละ 2.87 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 มีการดำเนิน



ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลมูลค่าทั้งสิ้น 9.87 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 4.35 ของมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรมีการรวบรวมและแปรรูปผลิตผลมูลค่าสูงสุด 8.62 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 87.36 ของมูลค่ารวบรวมและแปรรูปผลิตผลทั้งสิ้น สำหรับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรร้อยละ 8.24 และกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 4.40

ธุรกิจให้บริการ หดตัวเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 0.51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 มีการดำเนินธุรกิจให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปมูลค่าทั้งสิ้น 3.63 พันล้านบาท หรือร้อยละ 0.16 ของมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรมีธุรกิจให้บริการมีมูลค่าสูงสุด 2.39 พันล้านบาท หรือร้อยละ 65.80 ของมูลค่าธุรกิจให้บริการทั้งสิ้น สำหรับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรร้อยละ 33.63 และกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 0.57



“สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดำเนินธุรกิจมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากภัยธรรมชาติ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และราคาพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคสหกรณ์ไทยในด้านของการลงทุน การออม การบริโภค และภาวะการผ่อนชำระหนี้ของสมาชิก จึงเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังทางการเงิน โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรควรพิจารณาหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย จัดตลาดกลาง และมีระบบเตือนภัยทางการเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทางการเงิน ตลอดจนการวางแผนและบริหารธุรกิจให้เติบโต สร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งทางการเงิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย